

คาราเต้-โดค 'วุฒิพงษ์' รุ่น 84 กก.โดนเตะกรามหัก ลูกเต็งแม่โดมฟ้องสื่อถูกตัดสิทธิ์ **น.14**



ไม่ไหว วุฒิพงษ์ ศรีธรรม โดนนักคาราเต้-โดจากม.สยามเตะเข้าที่หน้าอย่างจังไม่สามารถแข่งขันต่อได้ ก่อนที่จะยอมแพ้ไปในที่สุด

คาราเต้-โด (ต่อจากหน้า 1)

ฝนป่วนพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 "สงขลานครินทร์เกมส์" แต่ชบวนพาเหรดนักกีฬายังเดินหน้าเข้าสู่สนามท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาจนร่วมชั่วโมงทำเอาเปียกโชกกันถ้วนหน้า "พลเอก สุรเชษฐ์" องคมนตรีเป็นประธานเปิดเรียบง่าย แต่ได้ใจนักกีฬา 108 สถาบันไปลือ สึกคาราเต้-โด เตะกันดู เด็กมจร.สวนดุสิต โชคร้ายเจ็บไปสองคน "ทวีลาภจามพิงพิศ" ถูกล้มทับจนเอ็นไหล่ขวาฉีกในนัดชิง รุ่นไม่เกิน 84 กก.ทำให้พลาดทอง ขณะที่ วุฒิพงษ์ ศรีธรรม นักกีฬาในรุ่นน้ำหนักเกิน 84 กก.ถูกเตะจนกรามหักไม่ได้แม้แต่เหรียญรางวัลเดียว ด้าน "กนกพร ทิพย์นาหวา" จอมเตะสาวรั้วจามบุรีสร้างชื่อฮีตทองแรกให้ต้นสังกัดในรุ่นไม่เกิน 68 กก.หญิง ส่วนทีมลูกเต็งสาวแม่โดม ธรรมศาสตร์ ร้องสื่อถูกตัดสิทธิ์แข่งทั้งที่มีการแจ้งในที่ประชุมผู้จัดการทีมขอเลื่อนคิวแข่งนัดแรกกับ มศว แล้วเหตุนักกีฬาติดสอบในวันที่ 29 เม.ย. และพยายามบึ่งมาให้ทันลงสนาม 30 เม.ย. แต่สุดท้ายก็ไม่มีผล ขณะที่เทคนิค กก.มท.ยื่นเป็นการตัดสินคดีตามระเบียบข้อบังคับเมื่อไม่มาลงสนามตาม

โปรแกรมที่ต้องลงโทษ แต่จะยาวไปถึงปีหน้าหรือไม่ต้องดูที่เหตุผลที่ มธ.จะส่งรายงานเข้ามา ส่วน ม.เกษตรศาสตร์ บางแสน กับ ม.เทคโนโลยี สุรนารี แย่งกันบิดเป็นเจ้าภาพปัญญาชนเกมส์ ครั้งที่ 42 ในปี 2558 แต่ยังไม่มียุติลง ด้าน สพล.ยังคงรอจำฝูงต่อคิวแล้ว 7 ทอง 10 เงิน 5 ทองแดง โดยมี ม.สยาม กับ ม.รัตนบัณฑิต ตามเป็นที่สอง 4 ทอง 3 ทองแดงเท่ากัน

ลูกเต็งมธ.ร้องสื่อทีมถูกตัดสิทธิ์

ขณะที่กีฬาเทเบิลเทนนิสไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อ ดร.วิวิทย์ เศรษฐวงษ์ ผู้จัดการทีมเทเบิลเทนนิส ม.ธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนหลังจากที่นักกีฬาทีมหญิงของสถาบันถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน พร้อมกับเผยว่า เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา ในการประชุมผู้จัดการทีม ทาง มธ. ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่าเป็นเพราะ นักกีฬาหญิงของ มธ.ติดสอบ ซึ่งมธ.นั้นมีปัญหาน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทำให้ต้องเลื่อนการเรียนการสอน และการสอบของนักศึกษา ดังนั้น มธ.จึงได้ขอเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันประเภททีมหญิง นัดแรกที่พบกับ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จากวันที่ 29 เม.ย. มาเป็นวันที่

30 เม.ย.แทน ที่ประชุมได้รับทราบและระบุว่า จะปรับโปรแกรมให้ โดยไม่มีการหักท้วงใดๆ รวมถึงผู้แทนจาก มศว แต่ปรากฏว่า เมื่อถึงวันแข่งขันตามกำหนดเดิม ผู้จัดการทีมของ มศว ไม่ยอมและประท้วงให้ทีมเทเบิลเทนนิสหญิงของ มธ.ที่ยังเดินทางมาไม่ถึงหาดใหญ่แพ้ เพราะไม่ลงแข่งขันตามโปรแกรม พร้อมกันนี้ยังจะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ลงแข่งขันประเภทบุคคลทั้งหมดด้วย

"เรื่องนี้ทำให้นักกีฬาของมธ.ค่อนข้างเสียใจกันมาก เพราะตั้งใจมาร่วมการแข่งขัน หลังจากเดินทางมาถึงกลางดึกวันที่ 29 เม.ย. เพื่อจะมาให้ทันการแข่งขันในวันที่ 30 เม.ย. เพราะเข้าใจว่าฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้มีการปรับโปรแกรมและเลื่อนวันแข่งให้ เรื่องนี้ผมจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับนักกีฬาด้วย" ดร.วิวิทย์ กล่าว

ฝ่ายจัดยืนยันให้ความเป็นธรรม

ด้านนายอนันต์ ปัญญาวีร์ ผู้แทนฝ่ายเทคนิคกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ที่รับผิดชอบดูแลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กล่าวว่า จริงแล้วเรื่องนี้แม้จะมีการแจ้งให้ที่ประชุมผู้จัดการทีมทราบแต่ผู้ที่เข้าประชุมทั้ง มธ. และ มศวเป็นผู้แทนซึ่งไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ และ ไม่มีข้อสรุป หรือ ข้อตกลงร่วมกันของ มธ.และ มศวที่ชัดเจน ในวันที่ 29 เม.ย. ก็ยังใช้โปรแกรมการแข่งขันเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร

"ในวันที่ 29 เม.ย. ซึ่งเป็นวันแข่งขันเราก็ให้ทั้ง 2 ทีมไปพูดคุยตกลงกัน ซึ่งเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งขอเลื่อนและอีกฝ่ายไม่ยอม ผมในฐานะคนกลางทำอะไรไม่ได้ เพราะเรื่องนี้จริงๆโปรแกรมการแข่งขันได้ออกไว้ล่วงหน้า และทุกทีมรู้โปรแกรมแข่งอยู่แล้ว ในวันที่ 29 เม.ย. เราขอทีมมธ.เดินทางมาแข่งขัน โดยที่คิดว่าน่าจะส่งนักกีฬานั่งเครื่องบินมา แต่ปรากฏว่าเขาให้นักกีฬานั่งรถซึ่งก็ไม่ทันแน่ๆ และเมื่อตกลงกันไม่ได้และมศวยืนยันอย่างนี้ ทีมเทเบิลเทนนิสหญิงของ มธ.ก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ลงแข่งขัน รวมถึงประเภทบุคคลในปีนี้อย่างระเบียบข้อบังคับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แต่จะถูกตัดสิทธิ์ไปถึงปีหน้าด้วยหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับรายงานของ มธ.หากมีเหตุผลสมควรอาจจะถูกตัดสิทธิ์เฉพาะปีนี้ก็ได้ ผมจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเทคนิค ก.ก.ม.ท.ให้พิจารณาต่อไป" นายอนันต์ กล่าว

ก.ก.ม.ท.ย้ำต้องทำตามข้อบังคับ

ส่วนนายปรีชา ประยูรพัฒน์ ประธานเทคนิค ก.ก.ม.ท. กล่าวว่า เรื่องนี้ตนได้รับเพียงแค่งานจากผู้แทน ก.ก.ม.ท. ยังไม่ได้รับทราบเรื่องราวอย่างละเอียด แต่ในหลักความเป็นจริงแล้วโปรแกรมการแข่งขันนั้นแต่ละมหาวิทยาลัย รู้กันล่วงหน้าอยู่แล้วไม่น่ามาวางโปรแกรมกันในวันที่ 28 เม.ย. เพราะฉะนั้นแต่ละทีมต้องมีการบริหาร

จัดการ วางโปรแกรมการเดินทางมาแข่งขันภายใน ทีมให้ติดกันอยู่แล้ว และการจะมาพูดคุยกัน 2 ทีม เพื่อให้เลื่อนการแข่งขันจริงๆ เป็นสิ่งที่ทำกันไม่ได้ และถ้ารู้ว่ามาไม่ทันจริงๆ ต้องมีการแจ้งถอนทีมล่วงหน้า กรณีที่จะมาแจ้งกะทันหันนั้นสามารถทำได้ ในกรณีที่นักกีฬามีอาการบาดเจ็บกะทันหัน หรือ มีอุบัติเหตุระหว่างทางที่จะมาสนาม

“การที่นักกีฬาถูกตัดสิทธิ์ประเภททีม นั้น และจะมาขอลงแข่งประเภทบุคคลตามระเบียบ และหลักการแข่งขันสากลนั้นไม่สามารถทำได้ เพราะถือว่านักกีฬาไม่มีความพร้อมในการแข่งขัน เพราะถ้า ก.ก.ม.ท. ไม่มีอีกกฎระเบียบอีกหน่อยจะมี นักกีฬาที่พอรู้ว่าสู้คู่แข่งไม่ได้ก็จะมาถอนตัว หรือ ไม่มาแข่งขันเลย แต่โปรลงรายการอื่นที่มีหวังแทนนั้นจะยิ่งสร้างปัญหาและทำให้โปรแกรมการแข่งขันปั่นป่วน รวมถึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ อย่างกรณีของ ทีมเทเบิลเทนนิส มธ.นั้นผู้ดูแลทีมก็ต้องรู้ล่วงหน้าว่ามีแข่งเมื่อไหร่ นักกีฬาติดขัดตรงไหนอยู่แล้วก็ควรที่จะมีการวางแผนการเตรียมทีม การเดินทางมาของนักกีฬา แต่การจะมาขอให้ อีกทีมเลื่อนการแข่งขันให้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม” นายปรีชา กล่าว

เข้มข้นแจกดีเด่น 8 รางวัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเช้า ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาดีเด่นในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 โดยมี นายสุริยา เสถียรภักดิ์อำไพ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศึกษานักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประธาน โดยปีนี้จะมีการมอบรางวัลนักกีฬาและทีมกีฬาดีเด่น รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล แบ่งเป็น นักกีฬาดีเด่นชาย-หญิง 4 รางวัลคือ ประเภทบุคคลมีสติชาย-หญิง, ประเภทบุคคลไม่มีสติชาย-หญิง และ ทีมกีฬาดีเด่นชาย-หญิง 4 รางวัล แบ่งเป็นประเภททีมมีสติชาย-หญิง และประเภททีมไม่มีสติชาย-หญิง

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนั้น ที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกัน โดยนักกีฬาดีเด่นและ ทีมดีเด่น ชาย-หญิงต้องเป็นนักกีฬา-ทีมกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน หรือ เป็นนักกีฬา-ทีมกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 ประเภท หรือ เป็นนักกีฬา-ทีมกีฬาที่ชนะเลิศและทำลายสถิติการแข่งขัน และต้องเป็นนักกีฬาที่มีความประพฤติเรียบร้อย โดยคณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณาคัดเลือกนักกีฬา และ ทีมกีฬาดีเด่นในเช้าวันที่ 8 พ.ค.นี้ ก่อนที่จะมีการประกาศผลการคัดเลือกในช่วงพิธีปิดการแข่งขันในวันเดียวกัน

นักกีฬา-จนท.ถอนแข่ง 1,300คน

ช่วงบ่ายวันเดียวกันได้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ที่ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มอ. โดยมี ดร.ประสพ สืบคำ ประธาน ก.ก.ม.ท. เป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุม นายปรีชา ประยูรพัฒน์ ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา ก.ก.ม.ท.ได้แจ้งว่า เดิมมีสถาบันที่ยื่นยื่นส่งนักกีฬาแข่งขัน 118 สถาบัน แต่มีสถาบันที่ไม่มีนักกีฬาผ่านรอบคัดเลือกระดับภาคเลย 4 สถาบัน ขอลงตัวจากการแข่งขันทุกชนิดกีฬา 4 สถาบัน ขอลงตัวจากชนิดกีฬา 12 สถาบัน รวมถอนตัวประมาณ 1,300 คน ทำให้จำนวนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาในรอบสุดท้ายมี 10,557 คน แต่ไม่มีการลงทะเบียนแต่อย่างใด เนื่องจากมีการแจ้งล่วงหน้าและมีเหตุผลในการถอนตัว

เกษตรฯ-สุรนารี แย่งจัดปี 58

นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการคัดเลือกเจ้าภาพในครั้งที่ 42 หรือปี 2558 ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรนารี จ.นครราชสีมา ได้ยื่นความจำนงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ โดย ม.เกษตรศาสตร์ ได้แนะนำการขอเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยในปีดังกล่าวนี้เนื่องมาจากว่าในปีดังกล่าวจะครบรอบปีที่ 72 ของมหาวิทยาลัย และครบรอบ 36 ปีของวิทยาเขตกำแพงแสน ขณะที่ มทร.สุรนารีเสนอตัวเพื่อ

เฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของสถาบันเช่นกัน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้นายปรีชาเป็นประธาน คณะอนุกรรมการตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะมีการเลือกต่อไป

คาราเต้-โตดูมีเตะไหล่ฉีก

ด้านการชิงชัยเหรียญทองมีทั้งสิ้น 6 เหรียญทอง โดย คาราเต้-โต ชิง 4 ทองที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก.ชาย คู่ชิงชนะเลิศระหว่าง ทวีลาภ งามพิงพิศ จาก มรท.สวนดุสิต พบกับ ชิตพล ไชยศิริสุโรจน์ จาก ม.หอการค้าไทย คู่นี้ออกอาวุธสู้กันอย่างดุเดือดตั้งแต่ยกแรก จนมาถึงยกสุดท้าย ทวีลาภ เป็นฝ่ายท่าคะแนนน่าอยู่ 11-10 จากนั้นทั้งคู่ต่างบุกเดินเข้าหากันเพื่อจะออกอาวุธท่าคะแนนเพิ่ม แต่เกิดจังหวะที่เข้าล็อกและพลิกตัวล้มลงทับกัน ชิตพล รีบลุกขึ้นก่อนเพื่อจะสู้ต่อ แต่ ทวีลาภ ยังคงนอนนิ่งพร้อมท่าสีหน้าบิตเบี้ยว เนื่องจากมีอาการเจ็บที่ไหล่ขวา ก่อนที่กรรมการผู้ตัดสินจะเริ่มจับเวลาตามระเบียบการแข่งขัน 10 วินาที ทวีลาภ ยังไม่ลุกขึ้นมาทำให้กรรมการปรับแพ้เทคนิคทันที และให้ ชิตพล เป็นฝ่ายชนะคว้าเหรียญทอง โดย ทวีลาภ ได้เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง เป็นของ สุทธิชัย ตาเขียว (มนเรศวร) กับ อรรถพล พึ่งภานุแก้ว (ม.แม่ฟ้าหลวง)



แหวกทหนี สิทธิกาญจน์ วลีทธิกุล (กลาง) นักยัดห่วงทีม "จามจุรี" จุฬาฯ แหวกทหนีสองผู้เสียมหัวเฉียวฯ ที่คอยเข้าขวาง ก่อนชนะไป 73-65 คะแนน ในบาสเกตบอลกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 "สงขลานครินทร์เกมส์" ที่ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อ 1 พ.ค. 55

จากนั้นโค้ช มรก.สวนดุสิต พยายามทำการประท้วงการตัดสินพร้อมแจ้งด้วยเรื่องอาการบาดเจ็บที่ไหล่ทำให้หนักกีฬาไม่สามารถลุกขึ้นแข่งต่อได้ แต่ก็ไม่เป็นผล หลังการแข่งขัน ทวีลาภ ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้แพทย์ตรวจอาการเจ็บ พบว่า ทวีลาภ มีอาการเอ็นหัวไหล่ขวาฉีกต้องหยุดพักการฝึกซ้อมชั่วคราว

สวนดุสิตขี้ "วุฒิพงศ์" กรามหัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มรก.สวนดุสิต ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอาการบาดเจ็บของนักกีฬาที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันเพิ่มอีก 1 ราย คือ วุฒิพงศ์ ศรีสรณ์ นักกีฬาในรุ่นน้ำหนักเกิน 84 กก. ชาย ขณะที่ลงแข่งขันชิงเหรียญทองแดงกับ ปาตี สุวรรณสมศรี จาก ม.สยาม ระหว่างที่หนุ่ม ม.สยาม ทำคะแนนนำ 6-4 ได้มีการออกอาวุธเด็ดเตะเข้าที่บริเวณแก้มของ วุฒิพงศ์ อย่างจังจนหน้าหงายไปตามแรงเตะ ก่อนที่จะล้มลงไม่สามารถแข่งขันต่อได้ ปาตี จึงคว้าเหรียญทองแดงคู่กับ ดิณณภพ อัครวังติดคุณ (ม.หอการค้าไทย) ส่วน วุฒิพงศ์ โชคร้ายการถูกเตะครั้งนี้ทำให้กรามหักต้องหยุดพักการเล่นกีฬาไปเช่นกัน โดยรุ่นนี้ เหรียญทองเป็นของ ณัฐภาส ภูสว่าง (ม.เกษมบัณฑิต), เหรียญเงินยศ จิตรโกศล (มรก. กำแพงเพชร)

'กนกพร' ธีโร่ชีวิตของแม่ให้จุฬาฯ

นอกจากนี้ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. หญิง กนกพร ทัพย์นาวา นักคาราเต้-โต จูฬามจรูรี จุฬาฯ คว้าเหรียญทองแรกให้สถาบันได้สำเร็จหลังจากที่ในรอบชิงชนะเลิศ สามารถเอาชนะ ลำตวน สายคำ จากสถาบันการพลศึกษามาได้ ส่วนเหรียญทองแดง กฤติกา สิทธิชัย (มรก.จันทระเกษม) กับ โนริโกะ เอโดะ (ม.อัสสัมชัญ), รุ่นน้ำหนักเกิน 68 กก. หญิง ทอง วิภา เจริญศาสนกุล (ม.ศรีปทุม), เงิน จิราภรณ์ วิเชียรฉาย (สพล.), ทองแดง อภิญาญา วิเชียรฉาย (มรก.สวนดุสิต) กับ ปริญญา ขุนทอง (มศว)

ตบในร่มหนุ่มโคราชชนะฉิว

วอลเลย์บอลในร่ม รอบแรก ที่ รังยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยมหาดไทย ประเภททีมชาย ทีมอันดับ 3 เมื่อปีที่แล้ว ว.นครราชสีมา นัดแรกเอาชนะ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 3-0 เซต ลงสนามนัดที่สอง เจอกับ ลูกแม่โตมพ์ "ม.ธรรม-ศาสตร์" โดย 6 ผู้เล่นลูกยางในร่มเมืองโคราช นั้นประกอบด้วย โชคชัย ดิษฐพงษ์, ยรนนท์ บัวแดง, ชวรงค์ โพสฤทธิ์, นันทวัฒน์ แดงกระโทก, อนุชา ปิ่นสุวรรณ และ บุศรินทร์ มโหฬาร ต้าน ม.ธรรมศาสตร์ ประกอบไปด้วย จิรวัดน์ เขาว์สุวรรณกิจ, เฉลิมพร สีตมา, ชุตินันท์ สุกรโยธิน, ธนิษฐ์ เจริญเมือง, ภาณุพงษ์ คาคอนันต์ และ วิทยา ผ่องราชย์ เซตแรก นักตบลูกยาง ว.นครราชสีมา ที่ได้เปรียบในเรื่องของ

รูปร่าง อาศัยลูกบล็อก และการตบหัวเสาเอาชนะไปก่อน 25-17 เซตสอง ยังเป็นฝ่าย ว.นครราชสีมา ที่ทำได้ดีกว่า เอาชนะไปได้อีก 25-14 และเซตสาม ม.ธรรมศาสตร์ เป็นฝ่ายตีขึ้นมาไปก่อน 9-6 ก่อนที่จะมาเสมอกันที่ 12-12 คะแนน ก่อนที่จะเป็นฝ่าย ว.นครราชสีมา ที่ตบได้หนักหน่วงกว่า เอาชนะไป 25-21 คะแนน ส่วนผลอื่นๆ มีดังนี้ ม.เชียงใหม่ ชนะ ม.ขอนแก่น 3-0 (25-18, 25-20, 25-18), ม.กรุงเทพ ชนะ มรก.นครราชสีมา 3-0 (25-12, 25-17, 25-16), สถาบันพลศึกษา ชนะ ม.บูรพา 3-0 (28-26, 25-17, 25-17), ม.รามคำแหง ชนะ ม.ทักษิณ 3-1 (25-19, 21-25, 25-18, 25-22), ม.ศรีปทุม ชนะ ม.เจ้าพระยา 3-0 (25-17, 25-20, 25-15)

สาวอาร์แบคเก็บชัยลูกยางนัด 2

วอลเลย์บอลชายพาด รอบแรก ที่ ชายหาดสมิหลา จ.สงขลา ประเภททีมหญิง เป็นการแข่งขันในนัดที่สองของ ม.รัตนบัณฑิต รองแชมป์เก่า มี ชมพูนุช อยู่กิติ กับ เดือนเพ็ญ อาษา จับคู่กันเหมือนเช่นเคย หลังจากนัดแรก เอาชนะไปแบบสวยงาม นัดนี้เจอกับสถาบันพลศึกษา ที่มี ศุภวรรณ แก้วนารี กับ อรทัย เทพดวงเล็ง จับคู่กัน เซตแรกเป็นสองสาวจาก ม.รัตนบัณฑิต ที่ยังทำได้ดีกว่า เก็บไปได้ก่อน 21-13 คะแนน มาเซตสอง ยังเป็น ม.รัตนบัณฑิต ที่เล่นได้เข้าขา รวมถึงช่วงตัวที่สูงกว่า ทั้งรับและตบทำให้สองสาวจาก สถาบันพลศึกษา หลงทาง ทำให้เซตนี้ ม.รัตนบัณฑิต เอาชนะไปอีก 23-11 คะแนน ทำให้ ม.รัตนบัณฑิต เอาชนะสถาบันพลศึกษา 2 เซตรวด พร้อมกับคว้าชัย 2 นัดติด

ส่วนผลอื่นๆ มีดังนี้ ม.ศรีปทุม เอาชนะ ม.บูรพา 2-0 (21-13, 21-15), ม.เชียงใหม่ ชนะ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2-0 (21-11, 21-16), ม.เกษมบัณฑิต ชนะผ่าน มรก.อุดรดิตถ์, มรก.สวนดุสิต เอาชนะ ม.ทักษิณ 2-1 (21-15, 14-21, 16-14), มรก. อุบลราชธานี ชนะ ม.รามคำแหง 2-0 (21-19, 21-17), ม.มหาสารคาม ชนะผ่าน ม.วไลยอลงกรณ์

ชุดศรีปทุมต้อนรับ

บาสเกตบอล ที่อาคารศูนย์กีฬา ม.สงขลานครินทร์ ทีมชาย รอบแรก ม.ศรีปทุม ที่มีนักกีฬาร่วมทีมอยู่หลายราย เป็นหนึ่งในทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ ในแมตช์นี้เล่นสบายๆ ก่อนเอาชนะ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 81-38 คะแนน, ม.ธรรมศาสตร์ ชนะ ม.หาดใหญ่ 73-67 คะแนน, จุฬาฯ ชนะ ม.หัวเฉียวฯ 73-65 คะแนน, สถาบันการพลศึกษา ชนะ มรก.สุราษฎร์ธานี 107-36 คะแนน, ม.รามคำแหง ชนะ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

62-55 คะแนน ส่วนผลการแข่งขันกีฬาอื่นๆ มีดังนี้ เทนนิส ที่สนามกีฬาเทศบาลนครหาดใหญ่ (สนามกีฬาจิระนคร) รอบก่อนรองชนะเลิศ ทีมหญิง ม.หอการค้าไทย ชนะ ม.เกษตรศาสตร์ 2-0 คู่, ม.กรุงเทพ ชนะ สถาบันการพลศึกษา 2-0 คู่, มรก.สวนดุสิต ชนะ ม.ศรีปทุม 2-0 คู่

เทเบิลเทนนิส ที่ รังยิมเนเซียม สุวรรณวงศ์ สนามกีฬาเทศบาลนครหาดใหญ่ รอบก่อนรองชนะเลิศ ทีมชาย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชนะ ม.สงขลานครินทร์ 3-0 คู่, ม.เกริก ชนะ ม.มหิดล 3-0 คู่, ม.รัตนบัณฑิต ชนะ ม.รามคำแหง 3-2 คู่, ม.ศรีปทุม ชนะ ม.หอการค้าไทย 3-0 คู่, ทีมหญิง จุฬาฯ ชนะ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3-0 คู่, ม.ศรีปทุม ชนะ สถาบันการพลศึกษา 3-0 คู่, ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชนะ ม.รามคำแหง 3-0 คู่, ม.เกษตรศาสตร์ ชนะ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 3-2 คู่ **จับคู่ฟุตบอล 15 คน** ที่ สนามฟุตบอล ม.สงขลานครินทร์ รอบแรก ม.รามคำแหง ชนะ ม.สงขลานครินทร์ 47-0 จุด, สถาบันการพลศึกษา ชนะ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 12-7 จุด, ม.ธนบุรี ชนะผ่าน ม.ขอนแก่น, ม.กรุงเทพ ชนะ ม.รัตนบัณฑิต 46-0 จุด, จุฬาฯ ชนะ ม.เกษตรศาสตร์ 25-14 จุด, ม.มหาสารคาม ชนะผ่าน ม.กรุงเทพธนบุรี

ตารางเหรียญ "สงขลานครินทร์เกมส์"
ประจำวันที่ 1 พ.ค. 55

สถาบัน	ทอง	เงิน	ทองแดง	รวม
1 สถาบันการพลศึกษา	7	10	5	22
2 ม.สยาม	4	-	3	7
3 ม.รัตนบัณฑิต	4	-	3	7
4 ม.ปทุมธานี	3	2	2	7
5 ม.หอการค้าไทย	3	2	2	7
6 ม.ธุรกิจบัณฑิต	3	1	-	4
7 ม.เกษมบัณฑิต	2	4	3	9
8 มรภ.สวนดุสิต	2	3	3	8
9 มรภ.สุราษฎร์ธานี	2	2	4	8
10 มรภ.วไลยอลงกรณ์	2	2	-	4
11 ม.เกษตรศาสตร์	1	2	-	3
12 จุฬาฯ	1	1	6	8
13 ม.กรุงเทพ	1	1	3	5
14 ม.ศรีปทุม	1	1	2	4
15 ม.เกริก	1	1	-	2
16 มรภ.นครปฐม	1	-	2	3
17 ม.กรุงเทพธนบุรี	1	-	1	2
18 ม.หาดใหญ่	-	1	2	3
19 ม.รังสิต	-	1	1	2
20 มรภ.กำแพงเพชร	-	1	-	1
21 ม.พะเยา	-	1	-	1
22 ม.รามคำแหง	-	1	-	1
23 ม.เชียงใหม่	-	1	-	1
24 มศว	-	-	3	3
25 ม.ขอนแก่น	-	-	2	2
26 ม.นเรศวร	-	-	2	2
27 ม.อัสสัมชัญ	-	-	2	2
28 มรภ.สวนสุนันทา	-	-	1	1
29 ม.แม่ฟ้าหลวง	-	-	1	1
30 มรภ.จันทระเกษม	-	-	1	1
รวม	39	38	54	131